

รายละเอียดตัวชี้วัดและค่าคะแนนแต่ละองค์ประกอบการประเมินฯ ขรก.บรรจุตำแหน่ง ผอ.-รองผอ. สถานศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 26 ม.ค. 2555

ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว320

การกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าคะแนนแต่ละองค์ประกอบการประเมินในการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ 04009/ ก 320



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300

23 มกราคม 2555

เรื่อง การกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าคะแนนแต่ละองค์ประกอบการประเมินในการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

เรื่อง การกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนแต่ละองค์ประกอบการประเมินผลงานที่ประสบความสำเร็จ (ประวัติ/ผลงาน) และการประเมินวิสัยทัศน์ แนวคิด วิธีการและข้อเสนอในการพัฒนาสถานศึกษา ในการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าคะแนนแต่ละองค์ประกอบการประเมินผลงานที่ประสบความสำเร็จ (ประวัติ/ผลงาน) และรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าคะแนนแต่ละองค์ประกอบการประเมินวิสัยทัศน์ แนวคิด วิธีการและข้อเสนอในการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ในภาค ก (กลุ่มคัดเลือก) และในภาค ข (1) (กลุ่มสอบคัดเลือกและกลุ่มคัดเลือก) ตามประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจันทน์ ภูถิวัตน์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล 1

โทร. 0 2280 4256

โทรสาร 0 2280 4256



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง การกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนแต่ละองค์ประกอบการประเมินผลงาน
ที่ประสบความสำเร็จ (ประวัติ/ผลงาน) และการประเมินวิสัยทัศน์ แนวคิด วิธีการและข้อเสนอ
ในการพัฒนาสถานศึกษา ในการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

ด้วย ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 โดยกำหนดให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินการประเมินภาค ก ทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสอบคัดเลือกและ
กลุ่มคัดเลือกพร้อมกัน และให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการประเมินภาค ข ทั้งกลุ่มสอบ
คัดเลือกและกลุ่มคัดเลือกพร้อมกัน โดยกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นผู้ดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดและคะแนนแต่ละองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้

1. ภาค ก (กลุ่มคัดเลือก) การประเมินผลงานที่ประสบความสำเร็จ (ประวัติ/ผลงาน)
2. ภาค ข (1) (กลุ่มสอบคัดเลือกและกลุ่มคัดเลือก) การประเมินวิสัยทัศน์ แนวคิด วิธีการ

และข้อเสนอในการพัฒนาสถานศึกษา

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่ ก.ค.ศ.กำหนด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงได้กำหนดตัวชี้วัดและค่าคะแนนการประเมินในภาค ก (กลุ่มคัดเลือก) และภาค ข (1) (กลุ่มสอบคัดเลือก
และกลุ่มคัดเลือก) ดังนี้

1. รายละเอียดตัวชี้วัดและค่าคะแนนแต่ละองค์ประกอบการประเมินผลงานที่ประสบความสำเร็จ
(ประวัติ/ผลงาน) เพื่อใช้สำหรับประเมินผู้สมัครคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ในภาค ก (กลุ่มคัดเลือก) และ

2. รายละเอียดตัวชี้วัดและค่าคะแนนแต่ละองค์ประกอบการประเมินวิสัยทัศน์ แนวคิด
วิธีการและข้อเสนอในการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อใช้สำหรับประเมินผู้สมัครคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาในภาค ข (1) (กลุ่มสอบคัดเลือกและกลุ่มคัดเลือก)
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555



(นายจันทนา กุญชรรัตน์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี้

<http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/225.pdf>

หรือดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ครูบ้านนอก [คลิกที่นี่](#)